

Khánh Hòa

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA • TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

THỨ BA
24-12-2024 (24-11 Giáp Thìn)
Số 7499
NĂM THỨ BẢY MƯƠI BẢY
Đường dây nóng: 0258.370.6666
baokhanhhoa.vn



Đoàn công tác của
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:
KHẢO SÁT
NHIỆM VỤ KHOA HỌC
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

2

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh:
GẶP MẶT
HƠN 100 KIỂU BÀO,
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
NHÂN DỊP NĂM MỚI 2025

2

CON SỐ - SỰ KIỆN

Năm 2024,
tổng sản lượng thủy sản
toàn tỉnh ước đạt
125.750 tấn,
tăng 4,3%
so với năm 2023.

Yến sào Khánh Hòa:

TẠO ẤN TƯỢNG
tại thị trường Trung Quốc

Đèo Khánh Lê chính thức
lưu thông 2 lần, nhưng
vẫn cấm xe vào ban đêm

4

Nha Trang:
Hoàn thành mục tiêu
không còn hộ nghèo

7

Hoạt động nghiên cứu
khoa học của học sinh:
Ngày càng
phát triển sâu rộng

9

CÙNG HÀNH ĐỘNG VÌ ĐẠI DƯƠNG XANH

Triển khai chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ, ngày 12-
2-2020, UBND tỉnh có Quyết
định số 362 về việc ban hành
Kế hoạch hành động về quản
lý rác thải nhựa đại dương đến
năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Qua
hơn 5 năm thực hiện, các sở,
ban, ngành và các địa phương
ven biển trên địa bàn tỉnh đã và
đang có những hành động kịp
thời, mô hình hiệu quả để quản
lý rác thải nhựa đại dương.

4



• Các sản phẩm của Việt Nam có thêm cơ hội mở rộng thị trường thông qua sự kiện kết nối giao thương.

5

Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:

Khảo sát nhiệm vụ khoa học trên địa bàn tỉnh



● Quang cảnh buổi làm việc.

Sáng 23-12, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Hữu Dũng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã khảo sát nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia về "Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để nhân dân làm chủ trong thời kỳ phát triển mới của đất nước" trên địa bàn tỉnh. Làm việc với đoàn có ông Đặng Ngọc Minh - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội; hội đồng tư vấn của MTTQ

Việt Nam tỉnh; Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cùng thành viên đoàn công tác đã tập trung làm rõ thực trạng và xác định nguyên nhân của thực trạng phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để nhân dân làm chủ qua gần 40 năm đổi mới; nhận diện các vấn đề thực tiễn đặt ra cần được giải quyết nhằm phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để nhân dân làm chủ trong thời kỳ phát triển mới của đất nước; quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam và các

tổ chức chính trị - xã hội để nhân dân làm chủ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045... UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã kiến nghị với đoàn công tác một số nội dung như: Trung ương cần nghiên cứu ban hành cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát; việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; hướng dẫn cụ thể về cơ chế cung cấp thông tin, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và điều kiện đảm bảo cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội...

✍️ C.VÂN

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh:

Gặp mặt hơn 100 kiều bào, người nước ngoài nhân dịp năm mới 2025

Tối 23-12, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức gặp mặt hơn 100 kiều bào, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh nhân dịp năm mới 2025.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của kiều bào, người nước ngoài đối với tỉnh trong năm 2024. Trong năm, công tác đối ngoại được tỉnh triển khai với nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực và đạt nhiều kết quả

quan trọng. Tỉnh đã thu hút được 114 dự án có vốn đầu tư nước ngoài từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ; có quan hệ thương mại với hơn 105 quốc gia và vùng lãnh thổ; tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư với Hoa Kỳ, Kazakhstan, Trung Quốc, Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia; nhiều sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách, đối tác nước ngoài... Công tác ngoại giao nhân dân cũng có nhiều hoạt động nhằm gắn kết tình hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Khánh Hòa với nhân

dân các nước. Trong năm, một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã đóng góp gần 6 tỷ đồng trong công tác an sinh xã hội. Lực lượng kiều bào, người nước ngoài tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân nói riêng và đối ngoại chung của tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ do sinh viên, giảng viên Trường Đại học Khánh Hòa biểu diễn; cùng dành cho nhau những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp.

✍️ N.T

Triển khai cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp"

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa triển khai cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ 7 đến các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc sở.

Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, dành cho học sinh các trường THPT, khuyến khích học sinh THCS và trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia. Các đội thi có thể

đăng ký tham gia theo nhóm hoặc cá nhân, mỗi đội không quá 5 người và phải tuân thủ các quy định về quyền sở hữu trí tuệ. Các lĩnh vực dự thi gồm: Công nghiệp, nông - lâm - ngư nghiệp, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, dịch vụ tài chính ngân hàng, kinh doanh tạo tác động xã hội. Bài dự thi được trình bày bằng tiếng Việt, tối đa 10 trang, kèm bản thuyết minh dự án và

video clip.

Có 3 vòng thi gồm: Vòng cơ sở, bán kết và chung kết (dự kiến diễn ra vào tháng 4-2025). Mỗi lĩnh vực gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và giải bình chọn. Các đội đoạt giải sẽ nhận bằng khen hoặc giấy chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiền thưởng và cơ hội đầu tư từ các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp.

✍️ K.D

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Tổng kết công tác cảnh bị năm 2024

Được sự ủy quyền của UBND tỉnh, ngày 23-12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác cảnh bị năm 2024; hiệp đồng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) và phòng thủ dân sự năm 2025.

Năm 2024, UBND tỉnh đã chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đứng chân trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cảnh bị, PCTT-TKCN. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành triển khai thực hiện các luật, nghị định, thông tư mới của Chính phủ về công tác quân sự, quốc phòng - an ninh, ban hành kế hoạch thực hiện theo đúng quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước tổ chức tại địa phương. Trong công tác phối hợp PCTT-TKCN, các đơn vị đã chủ động bổ sung, điều chỉnh kế hoạch PCTT-TKCN, phòng, chống cháy

nổ, cháy rừng; phối hợp chữa cháy rừng trồng của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa và khu vực trồng mía, keo của người dân tại xã Ninh Sơn (thị xã Ninh Hòa); phối hợp khắc phục sạt lở đất đá trên đèo Khánh Lê và đưa du khách về Ban CHQS huyện Khánh Vĩnh an toàn...

Năm 2025, Bộ CHQS tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị định, chỉ thị của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, binh chủng, ngành về quản lý vũ khí, đạn dược, sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác tuyên truyền trong tuyến chọn và gọi công dân nhập ngũ gắn với vùng động viên, đăng ký, quản lý dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật, huấn luyện, diễn tập theo đúng quy định và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời, tổ chức kiện toàn ban chỉ huy PCTT-TKCN và phòng thủ dân sự ở các cấp, tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập cho đơn vị nâng cao trình độ, khả năng thực hiện nhiệm vụ PCTT-TKCN, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập...

✍️ THẾ ANH

Đề xuất nâng cấp tử sách pháp luật điện tử

Chiều 23-12, ông Phan Hồng Nguyên - Phó Cục trưởng Cục Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Tư pháp chủ trì hội thảo trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 14, ngày 13-3-2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tử sách pháp luật. Tại điểm cầu Khánh Hòa, lãnh đạo Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tham dự.

Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá, tử sách pháp luật đã đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức ở cơ sở; cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân ở cơ quan, đơn vị và một bộ phận nhân dân. Tử sách pháp luật được xây dựng, khai thác ở hầu hết các xã đặc biệt khó khăn, góp phần giảm chênh lệch về điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật giữa khu vực thành thị và vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới...; đa dạng hóa thiết chế văn hóa - thông tin tại cơ sở. Các đại biểu cũng phân tích một số tồn

tại, hạn chế trong quản lý, khai thác tử sách pháp luật, từ đó đề xuất một số giải pháp như: Nâng cao chất lượng khai thác sách, tài liệu pháp luật trong thư viện, điểm bưu điện văn hóa xã, trung tâm học tập cộng đồng; nâng cấp tử sách pháp luật điện tử hiện có theo hướng kết nối, chia sẻ, dùng chung với cổng, trang thông tin PBGDPL và cơ sở dữ liệu về pháp luật...

Cả nước hiện có 1.722 tử sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã thuộc các huyện nghèo; 9.329 tử sách pháp luật trong lực lượng quân đội, công an. Các địa phương cũng phát triển nhiều mô hình, cách thức khai thác tử sách, ngân sách pháp luật đa dạng, phong phú. Bộ Tư pháp đã chủ trì xây dựng Tử sách pháp luật điện tử trên trang thông tin PBGDPL thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (nay là Cổng thông tin điện tử PBGDPL quốc gia)...

✍️ N.V

RA QUÂN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA



● Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Công ty TNHH Tâm Hương tặng quà cho các học sinh.

Sáng 23-12, tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP. Nha Trang), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ ra quân đội tuyển học sinh (HS) giỏi của tỉnh tham dự Kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia THPT năm học 2024 - 2025. Kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 25 và 26-12.

Toàn tỉnh có 9 đội tuyển của 9 môn: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh với tổng cộng 71 thí sinh. Trong đó, có 69 HS của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, 1 HS Trường THPT Lý Tự Trọng (TP. Nha Trang), 1 HS

Trường THPT Nguyễn Trãi (thị xã Ninh Hòa). Các HS đã trải qua 3 tháng bồi dưỡng tập trung, do hơn 60 giáo viên của tỉnh và một số giáo sư, tiến sĩ của các trường đại học trong và ngoài tỉnh giảng dạy. Các HS còn tham gia học online, học liên kết với một số tỉnh khác.

Tại lễ ra quân, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã biểu dương tinh thần nỗ lực của các HS và sự nhiệt tình, tâm huyết của các thầy cô tham gia dạy bồi dưỡng đội tuyển thời gian qua; đồng thời chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin, quyết tâm mang về thành tích cao cho tỉnh.

Địp này, Công ty TNHH Tâm Hương và hội cha mẹ HS của trường đã tặng quà động viên các HS trong đội tuyển (650.000 đồng/HS).

✍️ K.D

KỶ HỌP THỨ 9, HĐND HUYỆN KHÁNH VINH

Ngày 23-12, HĐND huyện Khánh Vĩnh tổ chức Kỳ họp thứ 9 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, đề ra nhiệm vụ năm 2025.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận, thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện và các ban của HĐND huyện; báo cáo của UBND huyện về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách, đầu tư công, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tình hình thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện; giải trình kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 9...

Kỳ họp đã thông qua 21 nghị quyết về mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện; thu, chi ngân sách huyện năm 2025; đầu tư công năm 2025; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2025; một số nghị quyết về đầu tư các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện...

✍️ THẾ TÀI

Công ty Xăng dầu Phú Khánh:

TRAO THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH “HÓA ĐƠN TRAO TAY - VẬN MAY BẤT NGỜ” CHO 59 KHÁCH HÀNG

Chiều 23-12, Công ty Xăng dầu Phú Khánh tổ chức trao thưởng Chương trình khuyến mại “Hóa đơn trao tay - Vận may bất ngờ” cho 59 khách hàng may mắn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, công ty đã trao 1 giải nhất là 1 xe máy Honda SH 125i 2024 phiên bản cao cấp; 3 giải nhì, mỗi giải là 1 xe máy Yamaha Latte 2024 phiên bản giới hạn; 5 giải ba, mỗi giải là 1 xe đạp Touring Giant Escape 2024; 50 giải khuyến khích, mỗi giải 2 phiếu mua xăng dầu của Petrolimex với

tổng trị giá 1 triệu đồng/giải.

Chương trình khuyến mại “Hóa đơn trao tay - Vận may bất ngờ” được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai từ ngày 22-9 đến 30-11 trên toàn quốc, áp dụng đối với khách hàng cá nhân không kinh doanh, sử dụng phương tiện giao thông đường bộ có biển số xe, mua xăng dầu có trị giá từ 500.000 đồng trở lên và có hóa đơn giá trị gia tăng tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc 51 công ty xăng dầu thành viên thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt

Nam. Sau 2 tháng triển khai, chương trình thu hút đông đảo khách hàng hưởng ứng tham dự với tổng số hơn 1,1 triệu mã dự thưởng. Ngày 10-12, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức quay số ngẫu nhiên để tìm ra khách hàng may mắn trúng thưởng trong chương trình. Kết quả, có tổng cộng 3.658 giải thưởng trên cả nước, gồm: 62 giải nhất, 186 giải nhì, 310 giải ba và 3.100 giải khuyến khích. Tổng trị giá giải thưởng của chương trình hơn 18,7 tỷ đồng.

✍️ CẨM VÂN

CÁC TÀU CÁ KHÁNH HÒA ĐÃ NẮM THÔNG TIN VỀ CƠN BÃO SỐ 10

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, chiều 23-12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía tây bắc quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 10 có tên quốc tế là PABUK. Dự báo đến 13 giờ ngày 24-12, bão số 10 với sức gió cấp 8, giật cấp 10 nằm trên vùng biển phía tây nam khu vực giữa Biển Đông.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực nam Biển Đông (bao gồm khu vực quần đảo Trường Sa) và vùng biển phía tây nam khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4-6m; biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m; biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, thời điểm sáng 23-12, Khánh Hòa có 374 phương tiện, với 2.026 ngư dân hoạt động trên biển. Trong đó, khu vực Trường Sa có 59 phương tiện, với 610 lao động; khu vực ven biển Nam Trung Bộ có 301 phương tiện, với 1.272 lao động; khu vực phía nam có 14 phương tiện, với 144 lao động (đã vào neo đậu tại Phú Quốc và Nam Du, tỉnh Kiên Giang), không có phương tiện nào đang ở khu vực nguy hiểm. Các phương tiện đang hoạt động trên các vùng biển, các hộ nuôi trồng thủy sản đã nắm được thông tin về tình hình thời tiết, thiên tai và có kế hoạch chủ động phòng tránh.

Cũng theo bản tin dự báo thời tiết của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu

vực giữa Biển Đông, kết hợp nhiều động gió đông trên cao, từ đêm 23 đến ngày 24-12, khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong đó, tại tỉnh Khánh Hòa, tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 30 đến 80mm, có nơi hơn 100mm. Mưa lớn ở các địa phương Vạn Ninh, Ninh Hòa và giảm dần về các địa phương ở phía nam tỉnh.

Dự báo đêm 24 và ngày 25-12, khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 26-12, mưa lớn có khả năng giảm dần. Dự báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

✍️ H.D

TIN VĂN

● Ngày 23-12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh khai mạc lớp tập huấn quân sự năm 2025 cho 112 học viên là chỉ huy trưởng, quyền chỉ huy trưởng ban CHQS xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trong 5 ngày, các học viên được tập huấn về: Thứ tự hành động của ban CHQS cấp xã trong các giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ; quy cách soạn thảo giáo án và mẫu giáo án huấn luyện; tính năng cấu tạo, nguyên lý hoạt động và đồng bộ kèm theo của súng tiểu liên AK; công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng súng tiểu liên AK, đạn 7,62mm K56; một số nội dung cơ bản của Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Dân quân tự vệ và các văn bản thi hành; quy định sức khỏe và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; quy trình, thủ tục đề nghị công nhận thương binh, liệt sĩ; quy trình, thủ tục tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phương pháp huấn luyện điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật, chiến thuật dân quân tự vệ... (Thế Anh)

● Chiều 23-12, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Nha Trang phối hợp với Công an thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản; Luật Phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy; công tác phòng cháy, chữa cháy cho gần 90 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố. (Châu Tường)

● Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2024, ngày 23-12, UBMTTQ Việt Nam phường Vĩnh Phước (TP. Nha Trang) phối hợp với Hội thánh Tin lành Vĩnh Phước tổ chức tặng quà cho 100 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng; tổng trị giá quà tặng 20 triệu đồng do Hội thánh Tin lành Vĩnh Phước hỗ trợ. (T.M)

Cùng hành động VÌ ĐẠI DƯƠNG XANH

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 12-2-2020, UBND tỉnh có Quyết định số 362 về việc ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Qua hơn 5 năm thực hiện, các sở, ban, ngành và các địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh đã và đang có những hành động kịp thời, mô hình hiệu quả để quản lý rác thải nhựa đại dương.

Những việc làm thiết thực

Thời gian qua, tình hình quản lý rác thải trên các đảo vịnh Nha Trang được kiểm soát tốt. Rác phát sinh từ sinh hoạt của người dân trên các tổ dân phố ở Trí Nguyên, Bích Đầm, Vũng Ngán và từ các khu du lịch trên các đảo, lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà hàng trên vịnh Nha Trang được Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang thu gom, vận chuyển về đất liền xử lý với lượng rác thu gom trung bình 7 tấn/ngày. Ông Đàm Hải Vân - Phó Trưởng ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết, để có được kết quả đó, những năm qua, tỉnh, thành phố đã tăng cường hợp tác, phối hợp với Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) tại Việt Nam triển khai chương trình giám sát rác thải nhựa bãi biển vịnh Nha Trang, chương trình giảm rác thải nhựa trên biển dựa vào cộng đồng tại Nha Trang. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện một số hoạt động của dự án thúc đẩy đối thoại, hợp tác giữa cộng đồng và khối tư nhân với cơ quan nhà nước trong bảo tồn rạn san hô và phát triển bền vững khu vực biển Hòn Mun, vịnh Nha Trang. Đồng thời, thực hiện tuyên truyền về bảo vệ môi trường, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần và đa dạng sinh học cho người dân Tổ dân phố Bích Đầm, học sinh trên đảo Trí Nguyên.

Ông Hoàng Anh Hào - Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Biển và Hải đảo, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cho biết, trong giai đoạn 2020 - 2023, các cấp ngành, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng biên phòng... trên địa bàn tỉnh đã triển khai hơn 302 đợt ra quân thu gom rác thải, làm sạch hơn 1.021km bờ biển; thu gom được gần 4.000 tấn rác các loại; trồng mới 3.095 cây cảnh, cây xanh bóng mát và hơn 6.000 cây đước tại khu vực ven biển... Tiêu biểu như hội phụ nữ các cấp thực hiện chương trình đổi rác thải nhựa lấy quà, khẩu trang y tế, xà phòng rửa tay diệt khuẩn (đã đổi 55 phần quà, 500kg xà phòng, 500 khẩu trang y tế; thu gom 410kg giấy vụn, gần 300kg chai nhựa); xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh) cùng với Đồn Biên phòng Đầm Môn đã triển khai mô hình xã hội hóa thu gom rác thải trên biển...



● Hoạt động làm sạch bãi biển với thông điệp "Lan tỏa tình yêu biển đảo" tại khu vực Hòn Đỏ (TP. Nha Trang), trong khuôn khổ Giải Nha Trang Night Run Savinest - Báo Khánh Hòa 2024. Ảnh: CÔNG ĐỊNH

Ông NGUYỄN MINH THƯ
- Phó Giám đốc Sở TN-MT:
Quyết định số 362 của UBND tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển; 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni-lông khó phân hủy; giảm thiểu 100% rác thải nhựa đối với khu bảo tồn biển trên địa bàn tỉnh... Để đạt được điều đó, cần sự chung tay cùng hành động của các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và từng người dân.

Đối với các khu du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch từ 4 đến 5 sao trên địa bàn tỉnh đã dần thay thế những sản phẩm nhựa sử dụng một lần bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường như: Ống hút giấy, ly giấy, chai nước thủy tinh để phục vụ khách du lịch.

Tiếp tục giữ gìn môi trường biển

Ông Vũ Ngọc Huân - Phó Trưởng phòng TN-MT TP. Nha Trang cho biết, trong công tác bảo vệ môi trường biển, bên cạnh kết quả đáng khích lệ, thành phố vẫn còn những khó

khăn như: Công tác tuyên truyền, vận động của một số địa phương chưa đạt hiệu quả cao, chưa tiếp cận được 100% dân cư; hành vi ứng xử với môi trường của một bộ phận dân cư vẫn chưa được cải thiện, vẫn còn tình trạng bỏ rác bừa bãi; các nguồn thải từ đất liền chưa được kiểm soát tốt; rác thải nhựa phát sinh từ hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản, du lịch còn nhiều. Do đó, hiện nay, thành phố đang tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường ven biển và các đơn vị liên quan tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm về môi trường; tập trung triển khai các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động của rác thải nhựa tác động đến môi trường vịnh Nha Trang trong các lĩnh vực dịch vụ du lịch trên biển và nuôi trồng, khai thác thủy sản...

Theo ông Cung Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Sở Du lịch, một trong những định hướng phát triển của du lịch Việt Nam là "Môi trường vệ sinh, sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn". Để thực hiện mục tiêu này, sở đã và đang thực hiện một số giải pháp như: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng cơ sở kinh doanh du lịch xanh, điểm đến du lịch và triển khai dán nhãn xanh cho các cơ sở kinh doanh du lịch; nâng cao nhận thức cộng đồng về rác thải nhựa; thay thế sản phẩm nhựa bằng các vật liệu thân thiện với môi trường; ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, đầu tư vào các thiết bị và công nghệ tái chế rác thải nhựa tiên tiến giúp chuyển hóa rác thải nhựa thành nguyên liệu hoặc sản phẩm hữu ích khác...

THÁI THỊNH

PHẢN HỒI

Bãi giữ xe gần vòng xoay đường Thích Quảng Đức (TP. Nha Trang): THÀNH PHỐ YÊU CẦU XỬ LÝ VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ AN NINH TRẬT TỰ

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản gửi Công an thành phố yêu cầu kiểm tra, xử lý về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và an ninh trật tự tại bãi giữ xe ô tô Minh Thành, gần vòng xoay đường Thích Quảng Đức (phường Phước Hải, Nha Trang).

Theo văn bản, bãi giữ xe Minh Thành chưa thực hiện đúng các nội dung quy định về PCCC, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Vì vậy, UBND TP. Nha Trang giao Công an thành phố kiểm tra, xử lý về PCCC, an ninh trật tự đối với bãi giữ xe Minh Thành và các điểm giữ xe ô tô khác trên địa bàn TP. Nha Trang.

Theo lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang, trước đó, Tổ công tác liên ngành của thành phố đã phối hợp với UBND phường Phước Hải kiểm tra bãi trông giữ xe ô tô Minh Thành tại đường Thích Quảng Đức do ông Nguyễn Ngọc Minh làm chủ hộ kinh doanh. Theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 55 Thông tư số 12 của Bộ Giao thông vận tải quy định về bãi đỗ xe phải có các điều kiện: "Đảm bảo an ninh, trật tự; đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường". Tại thời điểm kiểm tra, ông Minh đã cung cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nhưng chưa có giấy phép về PCCC và vệ sinh môi trường.

Ngày 28-11, Báo Khánh Hòa đăng bài viết: "Khu vực gần vòng xoay đường Thích Quảng Đức (Nha Trang): Có một bến xe trái phép", phản ánh hoạt động bến xe trái phép rộng khoảng 4.700m² nhưng cơ quan chức năng chưa xử lý. Khu đất này biến thành một bãi trông giữ xe và đón, trả khách như một bến xe. Xung quanh khu đất này rào tôn kín, chỉ chừa lại lối đi đối diện vòng xoay vừa đủ để xe ô tô ra, vào. Đáng chú ý, mặc dù cơ quan chức năng đã kiểm tra, lập biên bản từ cuối tháng 11-2024 nhưng đến nay bãi giữ xe này vẫn tồn tại, hằng ngày xe khách vẫn ra vào bãi xe.

VĂN KỲ

ĐÈO KHÁNH LÊ CHÍNH THỨC LƯU THÔNG 2 LẦN, NHƯNG VẪN CẮM XE VÀO BAN ĐÊM

Chiều 23-12, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) có văn bản gửi các cơ quan chức năng 2 tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng thông báo việc thông xe 2 lần qua đèo Khánh Lê, Quốc lộ 27C (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh).

Theo văn bản, vị trí sạt lở với khối lượng lớn tại Km43+300 sau thời gian thông xe 1 lần đã được đơn vị thi công thanh thải khối lượng lớn đất đá sạt lở và sửa chữa mặt đường. Đến 17 giờ 30 ngày 23-12, đoạn đường này đã đảm bảo đủ điều kiện lưu thông 2 lần xe (hạn chế tốc độ tối đa 20km/giờ trên đoạn dài 300m). Vì vậy, bắt đầu từ 7 giờ ngày 24-12, Khu Quản lý đường bộ III cho phép chính thức lưu thông xe 2 lần trên toàn bộ khu vực đèo Khánh Lê. Tuy nhiên, do thời tiết khu vực này vẫn đang diễn biến phức tạp nên để đề phòng nguy cơ tiếp tục sạt lở gây mất an toàn cho người tham gia giao thông, Khu Quản lý đường bộ III yêu cầu tiếp tục duy trì đóng đường ngăn xe từ 17 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau đoạn qua đèo Khánh Lê. Trường hợp có tình huống phát sinh liên quan đến lưu thông, Khu Quản lý đường bộ III sẽ thông báo kịp thời đến các cơ quan có liên quan và người tham gia giao thông. Đơn vị tiếp tục chỉ đạo tích cực khắc phục các hư hỏng để khôi phục lại tình trạng giao thông bình thường trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian đóng đường ngăn xe từ 17 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau qua đèo Khánh Lê, đơn vị đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông 2 tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục phối hợp, hỗ trợ điều tiết ngăn xe cho đến khi đủ điều kiện thông xe 24/24 giờ trong ngày.

V.K

Yến sào Khánh Hòa:

TẠO ẢN TƯỢNG TẠI THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC

Từ ngày 19 đến 23-12, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) đã tham gia chương trình giao thương, kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc và trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại TP. Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) do Bộ Công Thương (Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi) tổ chức. Trong sự kiện này, yến sào Khánh Hòa đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với người tiêu dùng và doanh nghiệp Trung Quốc.



● Lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Đồng Nhân Đường Bắc Kinh và Trung tâm Logistics Nông sản và Sản phẩm phụ TP. Ninh Ba.



● Các sản phẩm yến sào Khánh Hòa được khách hàng Trung Quốc quan tâm.

Chương trình giao thương, kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc và trưng bày, giới thiệu sản phẩm với hoạt động chính là giới thiệu sản phẩm thương hiệu Việt Nam tại phố đi bộ Nam Đường (TP. Ninh Ba). Sự kiện có sự tham gia của 15 doanh nghiệp Việt Nam, kết hợp giữa hình thức trưng bày gian hàng và phát trực tiếp để bán sản phẩm. Nhiều sản phẩm đặc trưng như: Yến sào, cà phê, hạt điều, bánh pía, thực phẩm chế biến, gia vị và nhiều mặt hàng chất lượng cao khác của Việt Nam đã nhận được sự hoan nghênh của đông đảo người tiêu dùng Ninh Ba.

Đặc biệt, các dòng sản phẩm yến sào Khánh Hòa đã được nhiều khách hàng lựa chọn. Với chủng loại đa dạng, mẫu mã bắt mắt, chất lượng vượt trội, yến sào Khánh Hòa đã thực sự đem đến sự tin tưởng cho các khách hàng

của đất nước tỷ dân. Ngay tại sự kiện, nhiều khách hàng đã đặt hàng ngay sau khi dùng thử sản phẩm. Đại diện các siêu thị, nhà hàng của Trung Quốc cũng đến để thảo luận về cơ hội hợp tác lâu dài với Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Thế Tùng - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải nhận định, Ninh Ba là một trong những thành phố cảng quan trọng hàng đầu của Trung Quốc, có bề dày lịch sử và văn hóa, đồng thời là trung tâm kinh tế lớn của tỉnh Chiết Giang. Với hạ tầng giao thông và logistics phát triển, Ninh Ba là cửa ngõ tiềm năng cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường Trung Quốc. Với ý nghĩa đó, tham gia hoạt động quảng bá thương hiệu tiêu biểu Việt Nam - Trung Quốc lần này có đại diện của nhiều thương hiệu chất lượng cao của Việt Nam. Thông qua hoạt động này, người tiêu

dùng, doanh nghiệp của Ninh Ba có thể hiểu biết cụ thể hơn về ưu thế, chất lượng hàng hóa Việt Nam, cũng như tìm kiếm được những cơ hội hợp tác cụ thể.

Tại lễ khai mạc, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã lần lượt tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác về việc cung ứng hàng hóa với Tập đoàn Đồng Nhân Đường Bắc Kinh và Trung tâm Logistics Nông sản và Sản phẩm phụ TP. Ninh Ba. Sự kiện này đã giúp Công ty Yến sào Khánh Hòa quảng bá mạnh mẽ thương hiệu yến sào Việt Nam, các sản phẩm chất lượng cao và tạo cơ hội thâm nhập sâu rộng vào thị trường Trung Quốc. Qua đó, công ty tiếp tục củng cố và mở rộng thị phần tại thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới. Đặc biệt, thông qua Tập đoàn Đồng Nhân Đường Bắc Kinh và Trung tâm Logistics Nông sản và Sản phẩm phụ TP. Ninh Ba, các sản phẩm yến sào Khánh Hòa sẽ được tiêu thụ với số lượng lớn hơn trong thời gian tới. Đây là 2 doanh nghiệp hàng đầu ở Trung Quốc nên khi đạt được thỏa thuận hợp tác với Công ty Yến sào Khánh Hòa, uy tín của yến sào Khánh Hòa được nâng tầm hơn nữa, tạo sự tin tưởng cho khách hàng Trung Quốc.

Đại diện cho các doanh nghiệp Việt Nam phát biểu tại sự kiện, bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa mong muốn: “Tọa đàm giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc là cơ hội lớn để các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty Yến sào Khánh Hòa nói riêng được tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp lớn cũng như tiếp cận, tìm hiểu xu hướng tiêu dùng tại Trung Quốc. Chúng tôi kỳ vọng thông qua sự kiện này, các dòng sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest cùng với các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng, đồ uống, đồ ăn liền, nông sản Việt Nam sẽ được giới thiệu rộng rãi, quảng bá đến cộng đồng người tiêu dùng Trung Quốc; các doanh nghiệp Việt Nam sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hỗ trợ hơn nữa từ phía các doanh nghiệp Trung Quốc; tăng cường kết nối, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu bền vững, nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế. Mong rằng, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng hỗ trợ thêm về thủ tục và thúc đẩy nhanh công tác xuất khẩu; xây dựng nhiều chương trình quảng bá nhằm nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm tại thị trường Trung Quốc.

Hy vọng thông qua chương trình này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu tại thị trường Ninh Ba nói riêng, Chiết Giang nói chung và trên các nền tảng thương mại khác nhau, góp phần mở rộng xuất khẩu hàng hóa thế mạnh của mỗi bên và cùng đóng góp tích cực vào việc tăng cường tuyên truyền tình hữu nghị Việt - Trung, hướng tới Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025”.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân cho biết thêm, sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc và cộng đồng người Hoa, người Châu Á của 30 quốc gia trên toàn thế giới. Để chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu, công ty đã thực hiện quy hoạch vùng nguyên liệu sạch với hơn 2.000 ngôi nhà yến, sản lượng bình quân hơn 120 tấn/năm đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường.

Cũng trong dịp này, lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa đã đến tham quan Trung tâm Chuỗi lạnh Quốc tế Mai Sơn, Trung tâm Logistics Nông sản và Sản phẩm phụ TP. Ninh Ba. Qua đó, công ty tiếp tục củng cố và mở rộng thị phần tại thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới.

Phát triển bền vững ngành Thủy sản

Với lợi thế về phát triển kinh tế biển, trong đó có khai thác và nuôi trồng thủy sản (NTTS), tỉnh đang định hướng để đưa ngành Thủy sản phát triển một cách toàn diện, với mục tiêu đưa xuất khẩu thủy sản của tỉnh vượt mốc 1 tỷ USD vào năm 2045. Hiện nay, ngành Thủy sản tỉnh đang tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm phát triển thủy sản bền vững.

Lợi thế phát triển

Khánh Hòa có lợi thế để phát triển kinh tế biển, trong đó có mũi nhọn là ngành Thủy sản (khai thác và NTTS). Từ lâu, Khánh Hòa được xác định là một trong những trung tâm nghề cá lớn của cả nước. Hiện nay, đội tàu khai thác của tỉnh có hơn 3.400 chiếc, trong đó 643 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên chuyên khai thác xa bờ. Diện tích NTTS trên địa bàn tỉnh có 4.310ha. Theo báo cáo của UBND tỉnh, ước tính đến hết năm 2024, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt 125.750 tấn, tăng 4,3% so với năm 2023. Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 104.180 tấn, tăng 1,3% so với năm trước; sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 22.570 tấn, tăng 21% so với năm trước.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với lợi thế về phát triển kinh tế biển, Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã định hướng để tỉnh phát triển mạnh kinh tế biển, trong đó ngành Thủy sản được định hướng: “Nuôi trồng, khai thác, chế biến hải sản, nhất là nuôi biển công nghệ cao, thân thiện với môi trường” và phát triển “dịch vụ hậu cần nghề cá”. Mục tiêu chính ngành Thủy sản tỉnh hướng đến



● Người dân TP. Cam Ranh đã chuyển đổi sang nuôi cá bớp bằng lồng HDPE ứng dụng công nghệ cao.

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là phát triển ngành Thủy sản toàn diện, bền vững, đưa xuất khẩu thủy sản của tỉnh vượt mốc 1 tỷ USD vào năm 2045.

Để thực hiện điều ấy, bên cạnh tập trung hiện đại hóa đội tàu khai thác, những năm qua, tỉnh đã quyết liệt thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Địa phương cũng tập trung triển khai, nhân rộng mô hình thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao hướng ra xa bờ với mục tiêu phát triển NTTS trên biển theo hướng góp phần tăng năng suất, giá trị ngành NTTS và nâng cao thu nhập của người dân; hướng tới xuất khẩu thủy sản với tiêu chuẩn cao, đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường; bảo vệ môi trường biển, hướng tới phát triển kinh tế biển bền vững. Bên cạnh đó, từng bước hình thành vùng nuôi biển từ 3 đến 6 hải lý, vừa đảm bảo phát triển kinh tế biển, vừa giảm áp lực nuôi biển ven bờ; bảo đảm giảm thiểu xung đột về không gian phát

triển giữa các ngành kinh tế tại các khu vực nuôi biển.

Hướng tới phát triển bền vững

Theo ông Nguyễn Trọng Chánh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chỉ thị số 32 năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành Thủy sản đã nêu rõ, việc chống khai thác IUU để phát triển ngành Thủy sản là vấn đề quan trọng, cấp bách và lâu dài. Cùng với việc chống khai thác IUU một cách hiệu quả nhằm tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC, tỉnh sẽ tập trung thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp vừa phát triển ngành khai thác vừa phát triển ngành nuôi trồng một cách bền vững.

Để phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản, việc điều tra nguồn lợi thủy sản một cách chính xác, khoa học để sắp xếp lại đội tàu khai thác phù hợp với từng vùng, từng địa phương



● Ngư dân cập cảng Hòn Rử đưa hải sản khai thác lên bờ tiêu thụ.

được xác định là vấn đề cần làm ngay. Song song đó, thực hiện công tác bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; muốn vậy cần thực hiện tốt việc khoanh vùng bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các khu bảo tồn, khu bảo vệ hệ sinh thái biển, thường xuyên tổ chức các hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Bên cạnh đó, ngành Thủy sản tỉnh sẽ tập trung chuyển đổi từ khai thác sang NTTS, từ nuôi trồng ven bờ với lồng bè gỗ truyền thống sang nuôi biển ứng dụng công nghệ cao một cách đồng bộ, bởi đây là biện pháp quan trọng để giảm cường lực khai thác thủy sản nhưng vẫn đáp ứng được nguồn nguyên liệu để phục vụ các nhà máy, xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu. Trong chế biến thủy sản, cần

hợp tác, đầu tư về công nghệ để chế biến sâu, nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng, đa dạng hóa các sản phẩm hải sản phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Để phát triển nuôi biển công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch mở rộng mô hình thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao trên các vùng biển tỉnh, được triển khai trong 3 giai đoạn, từ nay đến năm 2029, với quy mô nhân rộng lên đến 240ha.

Theo kế hoạch, thời gian đến, tỉnh sẽ đẩy mạnh đầu tư

hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển ngành Thủy sản; hợp tác quốc tế để thúc đẩy phát triển các lĩnh vực sản xuất giống, thức ăn, công nghệ nuôi... để phát triển nhanh ngành NTTS theo hướng sản xuất hàng hóa, quy mô công nghiệp, hướng ra xa bờ. Đồng thời, hợp tác, liên kết với các nước để đưa đội tàu cá xa bờ của tỉnh đi khai thác hợp pháp ở các nước lân cận. Ngoài ra, cần phải có các cơ chế, chính sách để hỗ trợ phát triển ngành Thủy sản bền vững như hỗ trợ ngư dân chấm dứt hoạt động nghề lưới kéo, chuyển sang các nghề thân thiện với môi trường, hỗ trợ để người dân chuyển từ NTTS bằng lồng bè gỗ truyền thống sang nuôi bằng lồng HDPE ứng dụng công nghệ cao.

✍️ HẢI LĂNG

TIN VĂN

● Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, năm 2024, cả diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng trên địa bàn tỉnh đều tăng so với năm 2023. Cụ thể, diện tích rừng tự nhiên tăng hơn 1.340ha; diện tích rừng trồng tăng 129,6ha. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có hơn 255ha rừng đã trồng nhưng chưa đủ tiêu chí cập nhật thành rừng.

Theo tính toán sơ bộ của cơ quan chức năng, diện tích rừng tham gia tính tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh hiện hơn 239.743,7ha; trong đó có hơn 177.769,7ha rừng tự nhiên và gần 61.974ha rừng trồng. Tỷ lệ che

phủ rừng toàn tỉnh năm 2024 dự kiến đạt 45,86%, tăng 0,28% so với năm 2023. (B.L)

● Đến nay, lực lượng Kiểm lâm toàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và tiếp nhận xử lý 100 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; giảm 15 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, địa bàn huyện Khánh Vĩnh xảy ra 33 vụ, huyện Khánh Sơn 17 vụ, thị xã Ninh Hòa 16 vụ, huyện Cam Lâm 8 vụ, huyện Diên Khánh 7 vụ... Lực lượng chức năng đã tịch thu hơn 23,6m³ gỗ tròn; hơn 142,8m³ gỗ xẻ hộp các loại; 33 ster củi; 3 ô tô, 12 xe máy, 1 máy cày, 2 cửa xăng; thu, nộp ngân sách Nhà nước hơn 970 triệu đồng.

Theo đánh giá chung của lực lượng chức năng, năm 2024, tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng vẫn còn diễn biến phức tạp. Các địa phương và chủ rừng chưa chủ động trong quản lý, bảo vệ rừng; còn lúng túng trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Tình trạng đất rừng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật diễn ra ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn... (H.L)

Nhiều giải pháp thiết thực

Hoàn thành mục tiêu KHÔNG CÒN HỘ NGHÈO

Bằng nhiều giải pháp sát thực, hiệu quả, TP. Nha Trang đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo vào cuối năm 2024.

Đưa chúng tôi tham quan căn nhà vừa được Ban Chỉ huy Quân sự TP. Nha Trang sửa chữa, nâng cấp với tổng kinh phí 210 triệu đồng, ông Nguyễn Minh Nhật và bà Nguyễn Thị Nhụy (Tổ 14 Gò Dền, thôn Vĩnh Diêm Thượng, xã Vĩnh Hiệp) không giấu được niềm vui. Ông bà có 3 con đều là quân nhân dự bị, đã được sắp xếp, biên chế vào các đơn vị dự bị động viên; căn nhà cũ xuống cấp nhưng ông bà không có điều kiện sửa chữa. Bà Nhụy xúc động nói: “Trước đây, hễ mưa là sợ ngập. Nay hết sợ rồi! Tết này vui rồi!”. Ở phường Vĩnh Phước, bà Võ Thị Hương (Tổ 16 Trường Phúc) đã có nhà mới và chính thức thoát nghèo nhờ được hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng. Bà Hương nói: “Nhà cũ nền thấp, mái thấp, lúc nào cũng tối thui. Có nhà mới, tôi rất mừng!”. Không chỉ vậy, bà Hương và 1 hộ vừa thoát nghèo còn được UBMTTQ Việt Nam phường hỗ trợ tiền mặt và nhu yếu phẩm hàng tháng đến hết năm 2025. Trong năm 2024, phường Vĩnh Phước hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xây mới, sửa chữa 4 nhà, với tổng trị giá 175 triệu đồng. Đến tháng 9-2024, phường đã hết hộ nghèo. Đầu năm 2024, phường Phước Long còn 4 hộ nghèo và 64 hộ cận nghèo. Bằng nhiều giải pháp, đến tháng 7, phường đã hoàn thành mục tiêu xóa hộ nghèo; đến nay phường chỉ còn 32 hộ cận nghèo.



● Lãnh đạo TP. Nha Trang tặng quà cho gia đình ông Nhật tại buổi lễ bàn giao Nhà Đồng đội.

Cuối năm 2023, TP. Nha Trang có 90 hộ nghèo và 2.020 hộ cận nghèo. Qua rà soát, cuối năm 2024, thành phố không còn hộ nghèo, còn 1.353 hộ cận nghèo.

Thực hiện mục tiêu đến cuối năm 2024 không còn hộ nghèo, TP. Nha Trang đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp. Các phòng, ban, xã, phường rà soát, nắm chắc hoàn cảnh, đặc điểm, các tiêu chí thiếu hụt của từng hộ nghèo, từ đó có phương án hỗ trợ cụ thể. Những hộ có thành viên còn sức lao động được đào tạo nghề, kết nối việc làm, vay vốn...; không còn sức lao động thì vận động cộng đồng giúp đỡ, con cháu chăm sóc; nếu sống neo đơn thì vận động đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội hoặc hỗ trợ nhu yếu phẩm. Hộ nào gặp biến cố dẫn đến thành viên tàn tật; hộ

cao tuổi, sống cô đơn... được thực hiện chế độ trợ giúp xã hội. Đặc biệt, Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các địa phương vận động nguồn lực xã hội và sự hỗ trợ của dòng họ, gia đình để xây mới, sửa chữa 40 nhà cho các hộ có nhà ở không bền chắc, không an toàn. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và hỗ trợ của các đơn vị, toàn thành phố đã xây mới, sửa chữa 47 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thành phố cũng hỗ trợ 5 hộ cận nghèo ở xã Vĩnh Phương nuôi bò cái sinh sản với tổng kinh phí 85 triệu đồng; dành 92 triệu đồng đào tạo nghề nấu ăn, pha chế đồ uống cho 4 lao

động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, có thu nhập thấp; hỗ trợ gần 57 triệu đồng tiền điện cho các hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội. Đến nay, 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo được miễn, giảm học phí. Nhiều chương trình cho vay được triển khai với 6.128 lượt người được vay vốn, doanh số lũy kế từ đầu năm đạt hơn 221 tỷ đồng...

Phấn đấu giảm nghèo bền vững

Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, năm 2024, công tác giảm nghèo của thành phố đạt kết quả tích cực. Thành phố đã quan tâm chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chương trình giảm nghèo hiệu quả, tạo hưởng ứng mạnh mẽ trong cộng đồng và

nỗ lực vươn lên của chính người nghèo. Người nghèo có điều kiện tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản. Điểm then chốt là thành phố đã khảo sát, tổng hợp, phân tích kỹ các chỉ tiêu thiếu hụt của từng hộ; đánh giá khả năng khắc

phục, đưa ra giải pháp sát thực tế; từ đó bố trí nguồn lực, phân công rõ trách nhiệm, theo sát tiến độ, kết quả thực hiện.

Thời gian tới, thành phố phấn đấu duy trì không còn hộ nghèo bằng nhiều giải pháp như: Triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chỉ đạo của UBND tỉnh; hỗ trợ tiền điện cho hộ chính sách xã hội tiêu thụ điện dưới 50KW. Cùng với nguồn ngân sách, thành phố tăng cường vận động các nguồn lực tiếp tục hỗ trợ xây, sửa nhà và hướng dẫn cách làm ăn cho hộ cận nghèo, mới thoát nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giải quyết việc làm cho người dân... Mới đây, thành phố ban hành kế hoạch triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2024 - 2025 cho hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở tạm bợ, dột nát, có hộ khẩu thường trú tại thành phố và chưa được hỗ trợ nhà từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ khác; phấn đấu hết năm 2025 hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho người có công và xóa nhà tạm, nhà dột nát cho một số đối tượng. Trước mắt, phấn đấu hoàn thành hỗ trợ sửa chữa nhà ở trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và hỗ trợ xây nhà cho các hộ đủ điều kiện về nhà ở, đất ở trước ngày 30-6-2025.

TIỂU MAI



● Nhờ có số nhận gạo tiết kiệm do phường Vĩnh Phước trao tặng, hàng tháng, bà Hương chủ động đi nhận gạo tại tiệm.

TRIỂN KHAI PHONG TRÀO “TẾT NHÂN ÁI” XUÂN ẤT TỴ 2025

Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang vừa có văn bản yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai phong trào “Tết Nhân ái” xuân Ất Tỵ năm 2025 tại địa phương, đơn vị.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu

cầu UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, xã, phường phối hợp với hội chữ thập đỏ cơ sở triển khai phong trào đảm bảo đồng bộ, không bỏ sót đối tượng là hộ cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương; động viên các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ nguồn lực và đồng hành với hội

chữ thập đỏ thực hiện phong trào. UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia phong trào; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố triển khai hiệu quả phong trào tại các địa phương, đơn vị. Hội Chữ thập đỏ thành phố xây dựng kế hoạch huy động, vận động nguồn

lực, cách thức tổ chức để triển khai phong trào đảm bảo thiết thực, hiệu quả; chỉ đạo, hướng dẫn hội chữ thập đỏ xã, phường khảo sát, lập danh sách đối tượng trao quà và dự kiến mức hỗ trợ để vận động trợ giúp, đảm bảo các hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng thực hiện công khai, minh bạch, kịp thời, ý nghĩa thiết thực...

N.B

◉ Nhờ được hỗ trợ từ kinh phí khuyến công, Công ty TNHH Việt Pháp đã đầu tư nhiều thiết bị, máy móc hiện đại.



Đẩy mạnh công tác KHUYẾN CÔNG

Thời gian qua, các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh được Nhà nước hỗ trợ dưới nhiều hình thức. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp (DN) cần sự trợ lực từ nguồn khuyến công các cấp để phát triển.

Nhiều chương trình hỗ trợ

Thực hiện Chương trình Khuyến công quốc gia và kế hoạch khuyến công hàng năm của địa phương, giai đoạn 2021 - 2025, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh đã dành hơn 15 tỷ đồng để hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó, phân bổ hơn 5 tỷ đồng hỗ trợ cho 37 cơ sở công nghiệp nông thôn mở rộng nhà xưởng, đầu tư máy móc, dây chuyền sản xuất để tăng sản lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và hướng đến xuất khẩu. Đồng thời, trung tâm cũng tích cực triển khai các đề án khuyến công, đẩy mạnh hỗ trợ các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào quy trình sản xuất để nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm; tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị nâng cao năng lực quản lý, điều hành, giúp cho các cơ

sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn đủ sức cạnh tranh, từng bước mở rộng thị trường, giải quyết việc làm cho một bộ phận lao động ở các địa phương. Từ đó, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới ở các huyện, thị xã trong tỉnh.

Ông Võ Đình Thoại - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh cho biết, năm 2024, trung tâm tập trung nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp, hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất sản phẩm, phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu để giúp cho các DN, cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia các cuộc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia. Bên cạnh đó, đào tạo tập huấn cho các cán bộ làm công tác khuyến công trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố để nâng cao nghiệp vụ, cải



◉ Đề án khuyến công giúp Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Vinh Phước nâng cao chất lượng sản phẩm.

thiện việc xây dựng các đề án khuyến công, nâng cao chất lượng tham mưu cho UBND huyện, thị xã xây dựng kế hoạch khuyến công hàng năm.

Tạo xung lực từ nhiều phía

Từ các hoạt động khuyến công, thời gian qua, đã có khá nhiều DN ở nông thôn được hưởng lợi từ các đề án hỗ trợ đầu tư máy móc, cải thiện hoạt động sản

xuất kinh doanh. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh quyết liệt, các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn được hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Vinh Phước cho biết: “Hiện tại hợp tác xã

thêm nguồn thu nhập. Với sự hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công, cơ sở sản xuất của chúng tôi chắc chắn sẽ có sự chuyển biến tích cực trong sản xuất, phát triển sản phẩm”.

Tuy đã có không ít DN được hưởng lợi từ chính sách khuyến công, song thực tế hiện nay, đa phần cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương trên địa bàn tỉnh có quy mô sản xuất nhỏ, thiết bị sử dụng không đồng bộ, giá trị gia tăng của sản phẩm thấp; thiếu vốn, thiếu nhân lực, thiếu mặt bằng phù hợp để mở rộng sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm nên rất cần sự trợ lực từ Nhà nước. Trong khi đó, nguồn kinh phí hàng năm hỗ trợ cho công nghiệp nông thôn từ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh có hạn, nên còn không ít cơ sở công nghiệp nông thôn gặp khó trong sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Sanh Đường - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho rằng, nhu cầu được hỗ trợ từ các DN công nghiệp nông thôn thực sự còn rất lớn. Tuy nhiên, vì kinh phí khuyến công có hạn nên vẫn chưa thể hỗ trợ hết được các cơ sở sản xuất đang cần sự trợ giúp. Chính vì vậy, bên cạnh sự hỗ trợ từ Nhà nước, các chủ cơ sở công nghiệp nông thôn phải nhanh nhạy nắm bắt cơ hội, tranh thủ các nguồn lực và thường xuyên cập nhật tri thức mới, trau dồi kỹ năng quản trị DN để chủ động cải tiến hoặc đổi mới máy móc, ứng dụng thiết bị tiên tiến vào các khâu trong quy trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, tiêu chí của người tiêu dùng trong nước và thị trường nước ngoài. Ngoài ra, các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn nên có sự đầu tư thích ứng, phù hợp cho từng giai đoạn, tăng cường liên kết, hợp tác kinh doanh để tạo ra sản phẩm mới vừa mang nhiều giá trị gia tăng, phát triển các chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị, tiến tới nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

ĐÌNH LÂM

Sở Công Thương:

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT TỶ 2025

Sở Công Thương vừa có kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của ngành Công Thương.

Theo đó, Sở Công Thương đề nghị phòng kinh tế, phòng kinh tế và hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND cùng cấp kế hoạch phục vụ Tết trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị sản xuất, kinh doanh chuẩn bị tốt nguồn hàng, tạo điều kiện cho các đơn vị trên địa bàn đẩy

mạnh kinh doanh, sản xuất những mặt hàng thiết yếu, các loại hàng hóa phục vụ Tết; theo dõi diễn biến giá cả, cung cầu hàng hóa để có giải pháp thích hợp, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa giá tạo, tăng giá đột biến trong dịp Tết. Đồng thời, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức những đợt bán hàng trong dịp Tết kết hợp với các chương trình xúc tiến thương mại,

tiếp tục hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ngoài ra, phòng kinh tế, phòng kinh tế và hạ tầng chỉ đạo các ban quản lý chợ, tổ quản lý chợ, doanh nghiệp quản lý chợ trên địa bàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Sở Công Thương cũng đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Khánh Sơn,

Khánh Vĩnh tham mưu UBND huyện xây dựng phương án đảm bảo các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường dịp Tết, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu chủ động về nguồn cung xăng, dầu cho hệ thống phân phối, không để gián đoạn nguồn cung xăng, dầu trong hệ thống kinh doanh...

HỒNG MINH

Với sự hưởng ứng tích cực từ các trường, sự tham gia nhiệt tình của đông đảo học sinh (HS), cùng nhiều dự án được đầu tư bài bản, có chất lượng, Cuộc thi Khoa học kỹ thuật HS trung học năm học 2024 - 2025 vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang đã cho thấy phong trào nghiên cứu khoa học trong HS ngày càng phát triển sâu rộng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh:

NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN SÂU RỘNG

Nhiều đề tài hay

Cuộc thi năm nay nhận được nhiều đề tài ở các lĩnh vực, trong đó có một số dự án có hàm lượng khoa học cao như: Ứng dụng thị giác máy tính trong xây dựng hệ thống nhận diện và phân loại cá tại các khu bảo tồn biển ở Nha Trang; hệ thống khởi tạo và xác thực chứng chỉ sử dụng công nghệ blockchain; thiết kế, chế tạo thiết bị phân tích tín hiệu thủy âm để quan trắc môi trường biển và cảnh báo thiên tai; hỗ trợ phát triển du lịch TP. Nha Trang thông qua ứng dụng mini map tự động giới thiệu bằng tiếng Anh cho du khách nước ngoài... Bên cạnh đó, có nhiều dự án liên quan đến công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) như: Ứng dụng tích hợp AI phát hiện các bệnh về da; hệ thống AI kiểm soát ra vào trường học bằng nhận diện hình ảnh tự động; phát triển kỹ năng viết tiếng Anh cho HS THPT trên địa bàn TP. Nha Trang bằng ứng dụng AI trong tổ chức mô hình lớp học ảo; mô hình trường học thông minh điều khiển bằng AI; hệ thống phát hiện người đuối nước bằng AI...

Cùng với đó, HS đã đề cập thực trạng, phân tích nguyên nhân và tìm ra những giải pháp nhằm giải quyết nhiều vấn đề gắn liền với môi trường học đường hay cuộc sống hằng ngày như: Nâng cao năng lực đổi mới và giải quyết áp lực học tập khi bị so sánh với “con nhà người ta”; giải pháp tác động bảo vệ môi trường qua việc trồng rừng ngập mặn ở ven sông Tắc, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang; truyền cảm hứng và phát huy tinh yêu quê hương đất nước qua các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh địa phương... HS ở các trường khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa đề cập đến những vấn đề thực tế ở địa phương như: Máy sấy quần áo dùng cho khu tập thể ở miền núi; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc trồng và bảo vệ rừng cho HS và phụ huynh nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở đất và lũ quét xảy ra ở miền núi... Em Mấu Hoàng Nhật My - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Cam Ranh cho biết: “Đến với cuộc thi, em tìm hiểu thêm được nhiều



● Học sinh thuyết trình về dự án.

kiến thức từ các anh chị và các bạn, trong đó có nhiều điều mới lạ. Đồng thời, em cũng được học hỏi thêm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình...”

Tiếp tục quan tâm đầu tư

So với năm trước, cuộc thi năm nay tăng cả về số lượng và chất lượng dự án. Trong đó, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP. Nha Trang) là đơn vị có số dự án dự thi và đạt giải nhiều nhất. Thầy Huỳnh Bá Lộc - Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường cho biết: “Nhà trường đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng ngay khi Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai cuộc thi, từ việc thông báo và tiếp nhận các ý tưởng của HS, sàng lọc, thẩm định lựa chọn ý tưởng phù hợp, khả thi để hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện. Từ 17 dự án thi cấp trường, nhà trường đã chọn 12 dự án thi cấp tỉnh và tất cả đều đoạt giải, với 5 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba”.

Ông Võ Hoàn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhận định, cuộc thi năm nay có nhiều khởi sắc, với nhiều dự án được đầu tư chu đáo, từ ý tưởng, quá

Cuộc thi có 156 dự án của 287 HS đến từ 41 đơn vị, dự thi ở 16 lĩnh vực, tăng 9 dự án và tăng 26 HS so với năm trước. Trong đó, khối THPT có 33 đơn vị với 91 dự án; khối phòng giáo dục và đào tạo có 8 đơn vị với 65 dự án. Kết quả, có 94 dự án đoạt giải, trong đó có 10 giải nhất của HS các trường: THPT Chuyên Lê Quý Đôn 5 giải; THPT Tôn Đức Thắng (thị xã Ninh Hòa) 1 giải; THPT Nguyễn Thiện Thuật (Nha Trang) 2 giải; THCS Thái Nguyên (Nha Trang) 1 giải; THCS Trịnh Phong (huyện Diên Khánh) 1 giải. Ngoài ra, còn có 26 giải nhì, 28 giải ba và 30 giải tư. Trong số 10 dự án đoạt giải nhất, Ban tổ chức đã lựa chọn 3 dự án tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật HS trung học cấp quốc gia năm học 2024 - 2025 (tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 3-2025) là: Nâng cao năng lực tự chủ về cảm xúc và hành vi cho HS THCS tại Nha Trang (Trường THCS Thái Nguyên); hỗ trợ phát triển du lịch TP. Nha Trang thông qua ứng dụng mini map tự động giới thiệu bằng tiếng Anh cho du khách nước ngoài (Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật); nghiên cứu quy trình chế biến thạch hạ sốt, giảm ho và cảm cho trẻ em từ thảo dược thiên nhiên như nghệ, diếp cá, quất, húng chanh, tía tô, hẹ và mật ong (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn).

trình nghiên cứu, đề ra phương án, giải pháp cho những vấn đề đặt ra trong cuộc sống hằng ngày, đến việc trình bày báo cáo, thiết kế không gian trưng bày và thuyết trình về dự án. Trong đó, một số dự án nhận được sự cổ vũ của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các trường đại học. Điểm nổi bật của cuộc thi là năng lực thuyết trình của nhiều HS. Các em không chỉ trình bày dự án của mình một cách lưu loát mà còn có

khả năng thuyết phục Ban giám khảo về tính khả thi và giá trị ứng dụng của dự án. Qua đó, cho thấy tiềm năng, triển vọng của các em trong nghiên cứu khoa học. Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các trường tiếp tục đẩy mạnh các sân chơi khoa học để tạo điều kiện cho những HS đam mê nghiên cứu được trải nghiệm, phát huy sở trường và năng lực của mình.

H.NGÂN

TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC LỒNG GHÉP GIỚI TRONG GIÁO DỤC MẦM NON

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực lồng ghép giới trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số”, cho hơn 50 cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các trường mầm non trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nội dung tập huấn gồm: Đánh giá tình hình, hướng dẫn tổ chức hoạt động nhằm nâng cao năng lực

lồng ghép giới trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số, bám sát theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, các cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán sẽ tập huấn, hướng dẫn lại cho giáo viên tại các cơ sở mầm non.

Lớp tập huấn nhằm giúp các cơ sở giáo dục phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non

binh đẳng cho cả trẻ trai và gái, từ đó khích lệ trẻ vui chơi, học tập, tương tác tốt trong nhóm, lớp, nhà trường mà không có sự phân biệt về giới. Đồng thời, giúp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhận thức rõ hơn về vấn đề bình đẳng, công bằng giới và chủ động điều chỉnh tương tác, ngôn ngữ, kế hoạch, tổ chức hoạt động và xây dựng môi trường giáo dục trên cơ sở cân bằng giới.

K.D

Nguy hiểm của việc tự ý điều trị

Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh hầu như lúc nào cũng tiếp nhận điều trị nhiều trường hợp nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc. Theo các bác sĩ ở khoa, có thời điểm bệnh nhân nhiễm khuẩn đa kháng thuốc chiếm tới 25% tổng số bệnh nhân đang nằm điều trị tại khoa.

Bệnh nhân T.N.D (huyện Cam Lâm) đang điều trị tại khoa với chẩn đoán nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng hô hấp, đau ngực, khó thở. Trước đó, bệnh nhân D. đã có thời gian dài điều trị tại bệnh viện tuyến dưới. Vào Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, các bác sĩ đã tích cực đưa ra phác đồ điều trị dùng kháng sinh mạnh, phối hợp 2 loại kháng sinh, thở máy và lọc máu, song 3 tuần qua vẫn chưa có diễn biến tích cực. Người nhà bệnh nhân D. cho biết, bệnh nhân có bệnh nền huyết áp cao, duy trì việc tự uống thuốc tại nhà đã nhiều năm nay. Người nhà rất bất ngờ khi biết bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc.

Hiện nay, tại các nhà thuốc ở Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung, không khó để có thể bắt gặp hình ảnh người dân đến mua thuốc, mô tả những triệu chứng mà mình đang mắc phải. Người bán cứ dựa theo mô tả mà kê đơn; trong số những thuốc bán cho người mua có triệu chứng ho, sổ mũi đều có chứa kháng sinh. Do không khám mà chỉ bán thuốc theo lời kể nên trong số những loại thuốc kháng sinh nhà thuốc bán, sẽ có nhiều loại không đúng với tiêu điểm nhiễm trùng và mức độ nặng của bệnh. Còn người mua thì cứ mang về uống mà

Hệ lụy từ nhiễm vi khuẩn ĐA KHÁNG THUỐC

Nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc có tỷ lệ tử vong cao. Một trong những nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do người bệnh tự ý sử dụng kháng sinh mà không có chỉ định của bác sĩ.



● Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 700.000 người tử vong do kháng thuốc. Dự tính đến năm 2050, cứ 3 giây sẽ có một người tử vong do các siêu vi khuẩn kháng thuốc, tức xấp xỉ 10 triệu người/năm. WHO xếp Việt Nam vào nước có tỷ lệ kháng kháng sinh cao của thế giới.

không hiểu được nguy cơ, những tác hại có thể xảy ra của thuốc kháng sinh. Chị Nguyễn Minh Nguyệt (TP. Nha Trang) cho biết: “Ở nhà tôi, thường ai bị cảm, đau nhức, sổ mũi, ho cứ ra tiệm thuốc kể các triệu

chúng; tiệm thuốc bán thuốc thế nào thì về uống thế đó, theo đúng chỉ dẫn”.

Gây nhiều gánh nặng

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Hoài Lâm - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Tình trạng đề kháng kháng sinh là do thói quen người dân hay sử dụng thuốc kháng sinh chưa đúng chỉ định của bác sĩ, sử dụng thường xuyên theo kiểu tự mua thuốc điều trị những bệnh cảm sốt thông thường mà đúng ra, đối với những trường hợp này thì không cần thiết phải sử dụng kháng sinh. Ngoài ra, bệnh nhân có phác đồ điều trị của bác sĩ nhưng lại không tuân thủ

đúng theo chỉ định. Theo phác đồ của bác sĩ, đợt điều trị kéo dài từ 7 đến 10 ngày, nhưng nhiều bệnh nhân đến ngày thứ 3, 4, khi thấy triệu chứng bệnh đã đỡ thì tự ý ngưng, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn có khả năng đề kháng nhóm kháng sinh đang dùng. Một trong những nguyên nhân nữa đó là, tình trạng sử dụng kháng sinh nhiều ở chăn nuôi gia súc, gia cầm. Khi nồng độ kháng sinh ở gia súc, gia cầm chưa được chuyển hóa hết, người ăn trúng những thực phẩm này sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn đề kháng nhóm kháng sinh đã sử dụng cho gia súc, gia cầm..., dẫn tới tình trạng bệnh nhân nhiễm trùng, đề kháng kháng sinh cao”.

Theo các chuyên gia, nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc xảy ra khi các vi sinh vật như: Vi khuẩn, vi rút, nấm hoặc ký sinh trùng có khả năng tạo ra cách chống lại thuốc kháng sinh, làm cho loại thuốc này không thể tiêu diệt hoặc làm giảm sự phát triển của chúng. Nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc khiến việc điều trị trở nên khó khăn, kém hiệu quả hoặc không hiệu quả; thời gian điều trị kéo dài, phải dùng các thuốc kháng sinh thế hệ mới với chi phí rất cao. Bên cạnh đó, trong quá trình điều trị, bắt buộc bác sĩ phải điều trị kháng sinh ở liều cao, hoặc kết hợp các loại thuốc kháng sinh với nhau, từ đó kéo theo gánh nặng cho người bệnh khi chi phí điều trị tăng cao. Không những thế, việc điều trị kết hợp nhiều loại kháng sinh với nhau có nguy cơ gây ra những biến chứng cực kỳ nguy hiểm đối với bệnh nhân. Hoặc nếu sau khi điều trị thành công thì người bệnh vẫn có thể xuất hiện các biến chứng như: Suy gan, suy thận, rối loạn nhịp tim, suy mòn cơ, suy kiệt sau hồi sức, xẹp phổi sau hồi sức thở máy kéo dài. Do đó, hậu điều trị nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc cũng được xem là một thử thách lớn của ngành Y tế, tăng gánh nặng chi phí điều trị và kéo dài thời gian nằm viện, để lại nhiều di chứng cho người bệnh.

Chính vì vậy, để hạn chế và phòng ngừa nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc rất cần xã hội, cộng đồng và người dân nâng cao ý thức, trong đó hạn chế sử dụng thuốc kháng sinh khi không có chỉ định của bác sĩ; khi có chỉ định điều trị của bác sĩ phải tuân thủ nghiêm. Trong ngành chăn nuôi, phải hạn chế dùng kháng sinh cho gia cầm, gia súc.

✍️ C.DAN



Bệnh viện Đa khoa tỉnh:

Cứu sống bệnh nhi mắc sỏi biến chứng viêm cơ tim cấp tính

Chiều 23-12, lãnh đạo Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, khoa vừa cứu sống bệnh nhi mắc sỏi biến chứng viêm cơ tim cấp tính.

Theo đó, bệnh nhi L.N.N (8 tháng tuổi, huyện Vạn Ninh) khởi phát bệnh vào ngày 9-12, với biểu hiện sốt cao. Bệnh nhi được người nhà đưa vào điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh. Đến ngày 12-12, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh để tiếp tục

điều trị với chẩn đoán sỏi, viêm phổi nặng. Sau 4 ngày được điều trị tích cực, đến ngày 16-12, bệnh diễn biến nặng, bệnh nhi N. có dấu hiệu viêm cơ tim nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Khi vào Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh nhi đã rơi vào tình trạng hôn mê, suy hô hấp, suy tim cấp, rối loạn huyết động; các kết quả xét nghiệm phù hợp với chẩn đoán viêm cơ tim cấp tính, viêm phổi rất nặng, trên nền bệnh sỏi. Bệnh nhi

được điều trị nội khoa tích cực kết hợp với thở máy xâm lấn hỗ trợ hô hấp, thuốc vận mạch, điều trị suy tim cấp, kháng sinh... Sau 2 ngày điều trị tích cực, tình trạng huyết động hô hấp và suy tim, tri giác của bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Qua 4 ngày điều trị, trẻ đã tự thở mà không cần máy trợ thở, huyết động ổn định, hết biểu hiện suy tim cấp. Hiện nay, bệnh nhi tỉnh táo và dự kiến ra viện trong tuần này.

✍️ T.L

● Sau 7 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định.

THỜI SỰ QUỐC TẾ**THÁCH THỨC VÀ RẠN NỨT NỘI BỘ Ở CHÂU ÂU TRONG KHỦNG HOẢNG NĂNG LƯỢNG**

Ngày 23-12, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã có chuyến thăm Moskva để thảo luận về việc đảm bảo nguồn cung năng lượng từ Nga. Trong khi đó, Hungary cũng tiến hành các cuộc đàm phán tương tự. Những động thái này phản ánh sự bất lực trong chính sách trừng phạt mà EU áp đặt lên Nga, đồng thời cho thấy áp lực kinh tế và nhu cầu năng lượng đang khiến các quốc gia thành viên buộc phải ưu tiên lợi ích quốc gia hơn các mục tiêu chính trị chung.

EU từng nhiều lần cáo buộc Nga sử dụng năng lượng làm công cụ gây sức ép. Tuy nhiên, thực tế lại chỉ ra rằng những chính sách chưa hiệu quả của EU đã khiến chính Ukraine trở thành yếu tố gây sức ép lớn hơn. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nga, không phải để ủng hộ Moskva mà để cứu vãn tình hình năng lượng đang ngày càng trầm trọng tại châu Âu. Đề xuất này ngay lập tức gây tranh cãi, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh thực tế khó khăn mà EU đang phải đối mặt.

Áp lực tìm kiếm giải pháp năng lượng bền vững càng gia tăng khi xuất hiện thông tin về khả năng Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ tới thăm Nga, dù cả Berlin và Moskva đều phủ nhận.

Trong khi đó, châu Âu đang đối mặt với tình trạng bất ổn xã hội và khủng hoảng kinh tế. Tại Đức, một vụ tấn công khủng bố tại chợ Giáng sinh ở Magdeburg đã khiến 5 người thiệt mạng, gây thêm áp lực lên chính phủ của Thủ tướng Scholz và làm bùng nổ chỉ trích từ công chúng.

Ukraine tiếp tục gây áp lực lên các đối tác châu Âu khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố không kéo dài hợp đồng vận chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ nước này. Quyết định này không chỉ làm gia tăng căng thẳng với các quốc gia phụ thuộc vào nguồn khí đốt từ Nga mà còn đẩy khu vực Trung Âu vào tình thế bất ổn. Những tuyên bố cứng rắn của Ukraine đang khiến các quốc gia châu Âu phải đối mặt với sự giằng co giữa cam kết ủng hộ Kiev và nhu cầu đảm bảo an ninh năng

lượng cho chính mình.

Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Slovakia Robert Fico được nhiều chuyên gia đánh giá là một phản ứng mạnh mẽ trước áp lực từ phương Tây. Ông Christoph Herstel - nhà nghiên cứu về khoa học chính trị - nhận định rằng ông Fico là một trong số ít những chính trị gia châu Âu dám đối đầu với Mỹ, đồng thời nỗ lực bảo vệ lợi ích quốc gia và duy trì quan hệ thực dụng với Nga. Động thái này không chỉ thể hiện sự phản đối đối với các chính sách hiện tại của EU mà còn mở ra triển vọng về năng lượng và khả năng hợp tác trong khu vực.

Tuy nhiên, những thay đổi này cũng đặt ra câu hỏi lớn về tương lai đoàn kết trong EU. Khi các quốc gia thành viên ngày càng thể hiện quan điểm khác biệt và ưu tiên lợi ích quốc gia, EU có nguy cơ bị chia rẽ sâu sắc hơn. Khủng hoảng năng lượng không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là thách thức chính trị lớn nhất đối với sự tồn tại và phát triển của khối này trong thời gian tới.

Theo TTXVN

THẾ GIỚI 24 GIỜ QUA

● Ngày 23-12, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Hàn Quốc công bố kết quả phân tích các nguồn tin tình báo cho biết, trong những ngày cuối năm 2024, có khả năng Triều Tiên lại tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo tầm trung.

● Nga vừa tố cáo Ukraine đã sử dụng UAV để tập kích ổ ạt vào một tòa chung cư tại thành phố Kazan của Nga. Thành phố cách biên giới 2 nước khoảng 1.000km. Tổng thống Nga Putin thể sẽ trả đũa với cường độ gấp nhiều lần đối phương.

● Saudi Arabia vừa mở lại Đại sứ quán nước này tại thủ đô Kabul của Afghanistan - trong một động thái được đánh giá như một sự công nhận "ngầm" cho chính quyền Taliban. Động thái mới của Saudi Arabia diễn ra không lâu sau khi Quốc hội Nga bắt đầu xem xét việc công nhận chính quyền Taliban của Afghanistan, với việc nghiên cứu một đạo luật xóa tên Taliban ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố. Hiện chưa có quốc gia nào chính thức lên tiếng công nhận chính quyền Taliban tại Afghanistan, tuy nhiên, nhiều quốc gia láng giềng, Trung Á, thậm chí cả phương Tây đang duy trì liên hệ chặt chẽ với Taliban, thậm chí thúc đẩy sự hợp tác và đầu tư vào quốc gia này.

● Phản đối trước việc Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt khoản viện trợ quân sự lớn nhất trong lịch sử cho Đài Loan trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng việc Mỹ dùng vũ khí hỗ trợ Đài Loan (Trung Quốc) sẽ chỉ dẫn đến những rắc rối cho họ.

● Theo kết quả khảo sát do Trường Đại học Hyogo, Nhật Bản thực hiện, có tới 1/4 số học sinh phổ thông cơ sở và trung học của nước này có các "dấu hiệu nghiện Internet". Đây thực sự là hồi chuông báo động về tình trạng "lệ thuộc Internet" của các trẻ vị thành niên tại quốc gia Đông Á này.

P.V (Tổng hợp)

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

BIDV NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC

BỐ CÁO CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM VÀ THAY ĐỔI TÊN PHÒNG GIAO DỊCH LỘC THỌ

Căn cứ Quyết định số 8770/QĐ-BIDV ngày 06/12/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 1111/KHH-TTGSNH ngày 04/10/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa bố cáo thay đổi tên và địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Lộc Thọ với nội dung như sau:

1. Thay đổi tên:

- Tên cũ: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa - Phòng giao dịch Lộc Thọ.

- Tên mới: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa - Phòng giao dịch Vân Phong.

2. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở:

- Địa điểm cũ: Số 9 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Địa điểm mới: Tổ dân phố số 8, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

4. Thời gian chính thức đi vào hoạt động tại địa điểm mới: Kể từ ngày 01/01/2025.

5. Mọi quyền lợi và giao dịch của Quý khách hàng đều được đảm bảo thực hiện đầy đủ tại các điểm giao dịch của BIDV.

Trân trọng thông báo!

Quý khách hàng cần thêm hỗ trợ, vui lòng liên hệ số điện thoại: 0258.3823.495 hoặc HOTLINE: 19009247.

LỜI CẢM TẠ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT tỉnh Khánh Hòa, Thành ủy, UBND thành phố Nha Trang, Ban Biên tập báo TNTP&ND, Sư đoàn Phòng không Không quân 377 và các đơn vị trực thuộc. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh, các cơ quan ban ngành tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Tây Ninh. Các đơn vị quân đội, các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương tại địa phương.

- Trụ trì chùa Thanh Quang, chùa Tòng Lâm Lô Sơn Diên Khánh, chùa Kỳ Viên Nha Trang, cùng họ hàng, bạn bè, thân bằng quyến thuộc ở trong và ngoài nước đã quan tâm, động viên, gửi lời chia buồn, phúng viếng và không quản ngại xa xôi đến viếng, tiễn đưa ba tôi là ông **LÊ ĐỨC NGHỊ** - sinh năm 1929 ở địa chỉ 2B Lân Ông thành phố Nha Trang đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, không sao tránh khỏi những điều sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Tang gia hiểu quyến chúng tôi xin đồng cảm tạ.

Đại diện gia đình: Lê Đức Dương.

Bán nhà

Bán nhà 5 tầng ở hẻm Tuệ Tĩnh, Nha Trang. Hẻm rộng 7 m, cách đường Nguyễn Thiện Thuật 50 m, hướng Tây Bắc, diện tích 58,7 m², ngang 3,52 m, diện tích xây dựng 206 m². Nhà thiết kế hiện đại và rất đẹp, có 5 phòng ngủ, 6 WC, phòng khách, bếp, sân thượng, khu vực thờ, sân phơi.

Liên hệ chính chủ: 0936 779 288.

THỨ BA (24-12)

VTV1: 5h30: Chào buổi sáng; 7h30: Nẻo về nguồn cội; 13h05: Phim: Câu chuyện tình yêu (T.84); 17h30: Việt Nam hôm nay; 18h10: Cuộc sống thường ngày; 18h30: Chuyển động 24h; 20h10: Xây dựng, chính đốn Đảng; 21h: Phim: Không thời gian (T.18); 22h35: Niềm tin công lý.

VTV3: 6h: Nhịp đập thể thao; 12h: Phim: Cuộc sống kỳ diệu (T.51); 18h: Phim: Con tàu

y đức (T.13); 20h: Phim: Tuổi trẻ giá bao nhiêu (T.47); 20h30: Ai là triệu phú; 21h40: Phim: Mẹ ác ma, Cha thiên sứ (T.14); 22h40: Phim: Dù có yêu (T.32); 23h30: Lời tự sự.

KTV: 6h: Khởi động ngày mới; 11h: Phim: Nhiễm nham truyền kỳ (T.20); 12h15: Phim: Hàng xóm (T.14); 20h10: Phim: Xin chào công tố viên (T.29); 21h: Phim: Gia đình vui nhộn (T.9); 21h50: Phim: Mùi đời (T.28).

(Chương trình dự kiến, có thể thay đổi vào giờ chót)

Phim “Địa đạo” hé lộ hình ảnh hùng tráng và khốc liệt

Trao giải cuộc thi viết “Trang sách thay đổi đời tôi”



● Một cảnh phim “Địa đạo” trong teaser trailer.

Bối cảnh hùng tráng và khốc liệt của địa đạo Củ Chi, cùng tinh thần quyết tâm giữ vững trận địa của các chiến sĩ du kích đã được khắc họa rõ nét trong teaser trailer Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối.

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Mới đây nhất, ê-kíp đã ra mắt teaser trailer tiếp tục hé lộ một phần câu chuyện về những năm tháng hy sinh gian khổ nhưng quả cảm, hào hùng của các chiến sĩ.

Teaser mở đầu bằng giọng ca ngọt ngào của cô nàng Út Khò (Hàng Lamoon thủ vai), mà theo như Bảy Theo (diễn viên Thái Hòa thủ vai) nói là “tranh thủ tụi Mỹ cho nghỉ ngơi, ca một câu nghe chơi đi nhỏ”. Giữa chiến tranh khốc liệt, tiếng hát cất lên trong veo, cùng với khuôn mặt toát lên nụ cười và niềm hạnh phúc của những người chiến sĩ trong khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi nằm rải rác giữa những trận càn ác liệt của quân đội Mỹ.

Địa đạo lấy cảm hứng từ trận càn Cedar Falls năm 1967 đã đốt trụi nhiều mảng rừng ở Củ Chi. Ở địa đạo

này, cấp trên đã giao nhiệm vụ cho đội của Bảy Theo bảo vệ thùng thuốc và bệnh viện dã chiến. Để vận chuyển được trang thiết bị quân y đến địa đạo, các chiến sĩ đã đổ không biết bao nhiêu xương máu. Vì vậy, đội của anh lại càng quyết tâm bảo vệ, giữ vững trận địa đến cùng.

Trong teaser trailer cũng cho thấy hai mảng màu đối lập giữa sự khốc liệt trên mặt đất với những trận càn không ngớt và dưới lòng đất là khí thế sôi. Những góc quay từ trên cao đưa khán giả đi qua toàn cảnh trận địa, cùng khói lửa mịt mù từ bom đạn của xe tăng Mỹ hùng càn quét và dồn ép các chiến sĩ phải đấu hàng.

Trong khi đó, những hình ảnh cận trong căn hầm với ánh đèn dầu le lói, những khuôn mặt lem luốc bụi đất, khói thuốc phải cúi gập người để đi... đã được khắc họa chân thật, tưởng chừng qua màn ảnh cũng có thể ngửi thấy mùi đất ẩm và không khí hầm hập đặc quánh dưới địa đạo. Công trình quân sự vĩ đại của những chiến sĩ du kích Củ Chi lần đầu tiên được tái hiện chân thực trên màn ảnh rộng từ những chi tiết nhỏ. Địch càng lấn tới, các chiến sĩ nơi đây lại càng kiên gan bền chí.

Dấu Ba Hương (Hồ Thu Anh) phờ phạc khi vượt qua từng đợt càn, còn Tư Đạp (Quang Tuấn) phải trực tiếp chạy đua với lửa đạn, họ vẫn quyết chí chiến đấu đến cùng.

Ngoài teaser trailer, nhà sản xuất bộ phim cũng tiếp tục giới thiệu teaser poster. Trong poster, Bảy Theo cùng các chiến sĩ du kích trẻ đang nường tựa vào chú Sáu (Cao Minh), còn chú hướng mặt về phía ánh sáng. Teaser poster ám áp của bộ phim có thể trả lời được một phần nào đó, rằng chính tình người, tình đồng chí và tình yêu nước của những người con miền Nam ngoan cường đã vượt lên trên mọi khó khăn vất vả, dùng những công cụ thô sơ nhất để xây dựng nên công trình quân sự khoa học và kỳ vĩ.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết, các cựu chiến binh đã kể cho ông rất nhiều câu chuyện về tình người trong khói lửa, để bên cạnh việc tái hiện sự thật tàn khốc của chiến tranh, ông cũng mong muốn kể về phẩm chất con người Việt Nam bất khuất và anh hùng.

Phim dự kiến ra mắt vào ngày 4-4-2025.

✍️ HẢI DUY (SGGP)

Sáng 23-12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Trang sách thay đổi đời tôi” và cuộc thi video clip với chủ đề “Lịch sử Việt Nam” năm 2024.

Cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” năm 2024 với mong muốn nâng cao nhận thức của hội viên, thanh niên về giá trị của việc đọc sách, xây dựng và phát triển thói quen, kỹ năng đọc sách trong thanh niên. Trong khuôn khổ chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” năm nay, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động cuộc thi viết “Trang sách thay đổi đời tôi” và cuộc thi video clip “Lịch sử Việt Nam”.

Chỉ sau thời gian ngắn triển khai, 2 cuộc thi trên đã lần lượt nhận được gần 300 bài viết và gần 100 video clip của các tác giả trên cả nước gửi tham dự. Mỗi bài viết, mỗi video clip gửi về là tình yêu với lịch sử, đất nước và tình yêu quê hương, là sự trân trọng và thấu hiểu với các tác phẩm, cuốn sách hay mà các thí sinh đã đọc. Những video clip không chỉ tái hiện các sự kiện, nhân vật lịch sử mà còn lan tỏa tình yêu, lòng tự hào dân tộc qua lăng kính hiện đại. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự gắn kết giữa lịch sử và thế hệ trẻ, đồng thời mở ra cơ hội để các bạn trẻ tiếp cận lịch sử một cách gần gũi hơn.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải nhất cuộc thi viết “Trang sách thay đổi đời tôi” năm 2024 cho thí sinh Đỗ Thị Vân với bài viết về tác phẩm “Điểm đến cuộc đời”. Các giải nhì và ba của cuộc thi lần lượt thuộc về thí sinh Hương Thảo với bài viết về tác phẩm “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”, Trần Thị Minh với bài viết về tác phẩm “Màu của gió”. Cuộc thi viết “Trang sách thay đổi đời tôi” năm nay còn có 5 giải khuyến khích và 1 giải bình chọn. Một trong những giải khuyến khích thuộc về thí sinh Mai Chí Sơn với bài viết về tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy”.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao các giải chung cuộc của cuộc thi video clip “Lịch sử Việt Nam” năm 2024. Trong đó, giải nhất, nhì, ba lần lượt thuộc về thí sinh Bùi Thị Hương với clip về cuốn sách “Những ký ức Điện Biên”, Vũ Thị Hải Ngọc với clip về cuốn sách “Lịch sử Việt Nam”, Nguyễn Ngọc Minh với clip về cuốn sách “Việt Nam thời dựng nước”.

✍️ NGUYỄN HIỂN (Theo Nhân Dân)

Khai mạc triển lãm ảnh “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” năm 2024 tại Bangkok

Ngày 23-12, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức triển lãm ảnh “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” năm 2024 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Đây là một sự kiện quan trọng nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và những thành tựu phát triển của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đặc biệt là nhân dân Thái Lan và bà con kiều bào. Những bức ảnh xuất sắc nhất, đại diện cho 180

câu chuyện đầy cảm xúc trưng bày tại triển lãm sẽ mang đến cho người xem những góc nhìn chân thực về Việt Nam - một quốc gia giàu bản sắc văn hóa, nhân văn và đang vươn mình hội nhập mạnh mẽ.

Trước đó, lễ khai mạc triển lãm và công bố giải thưởng cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2024” đã được tổ chức trang trọng tại Nhà hát Lớn, Thủ đô Hà Nội và đây là năm thứ hai cuộc thi được tổ chức theo hình

thức trực tuyến trên nền tảng quảng bá hình ảnh Việt Nam tại địa chỉ: <https://vietnam.vn>. Cuộc thi năm nay đã thành công với hơn 10.300 tác phẩm dự thi của gần 7.000 tác giả, trong đó có gần 600 tác giả quốc tế và 270 tác giả là người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài. Điều đó cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của tình yêu quê hương đất nước, tâm huyết của người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người,

truyền thống văn hóa cao đẹp của dân tộc ta đến với cộng đồng quốc tế. Các tác phẩm dự thi đều khắc họa một cách sinh động về đẹp của đất nước Việt Nam thanh bình, tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Nhiều tác phẩm đã tái hiện hành trình sáng tác của các tác giả gắn với dòng chảy cuộc sống trong năm qua, kết nối họ với những nhân vật họ được gặp, tiếp xúc. Cuộc thi cũng đã giúp các tác giả có những hành trình đặc biệt, gặp gỡ và tôn vinh, lan tỏa

hình ảnh, giá trị của những con người đặc biệt.

Hội đồng giám khảo đã chọn ra 17 tác phẩm ảnh xuất sắc nhất để trao huy chương vàng, bạc, đồng, khuyến khích và các giải thưởng phụ cùng bộ ảnh triển lãm. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 27-12, sau đó toàn bộ các bức ảnh sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông gửi tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để sử dụng vào công tác quảng bá và tuyên truyền đối ngoại.

✍️ T.K (Theo Nhân Dân)